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   เมื่อคณะผู้เข้าร่วมประชุมมาครบองค์ประชุม อาจารย์ ดร.อภิราดี   จันทรฺแสง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยเป็นผู้แทนประธานในทีป่ระชุม ได้กล่าวเปิด

ประชุม และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธานในที่ประชุม 

      ตามท่ีสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้มีการด าเนินโครงการด้านการวิจัยที่เป็น 



ความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน ภายนอกและองค์กรต่างประเทศ โดยมีการด าเนินงานภายใต้โครงการ Isan 
Literature beyond a Time Capsule : Isan Foodways อาหารการกินในวิถีชีวิตวัฒนธรรมอีสาน และรวมไปถึง
การต่อยอดการจัดเวทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Isan 
Literature in a Time Capsule ครั้งที่ 2 หัวข้อ The 2nd International Conference on Isan Literature 
beyond a Time Capsule: Isan Foodways จึงใคร่ขอแจ้งรายละเอียดและแจ้งเพ่ือทราบเกี่ยวกับประเด็นในการจัด
ประชุมที่ผ่านมา ดังนี้  

 

          1.  การด าเนินงานในกรอบการพัฒนายุทธศาสตร์ของชาติ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและสภา 
อุตสาหกรรมระดับประเทศได้กล่าวถึงประโยชน์ของเกลือสมุทร ในการพัฒนาต่อยอด โดยทั้งนี้จังหวัดมหาสารคาม
เป็นเจ้าของพ้ืนที่และมีความเชี่ยวชาญศาสตร์ทางด้านนี้ จึงจะเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับองค์ความรู้หรือทรัพยากรที่เรา
มี เช่นต ารายา เกลือในภาคอีสาน วิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารอีสาน ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินงานหรือการต่อยอดในการ
พัฒนาการเขียนบทความในด้านที่กล่าวมาเบื้องต้น 

2. ผลการด าเนินงานการประชุมสัมมนาภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ โดยได้รับความ 
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งผลการด าเนินงานได้รับความร่วมมือและผล

ตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายให้มีการด าเนินการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ระดับนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  

 แผนในการเผยแพร่บทความในปี 2565 
         1. นิทานแม่เข้า : อุดมการณ์ด้านอาหาร พ้ืนฐานนิเวศวัฒนธรรม รับผิดชอบ โดย นายณรงค์ศักดิ์    

 ราวะรินทร์ โดยมีช่องทางที่จะตีพิมพ์ ในวารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม  
                   2. สุพรหมโมกขากับหมาเก้าหาง:นัยยะการกินในฐานะบททดสอบมหาบุรุษและนิเวศส านึกในชาดก 
 นอกนิบาต รับผิดชอบโดยอาจารย์ไชยยนต์ ทองสุขแก้ง ประธานในที่ประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ เรียน 
 สอบถามอาจารย์เจ้าของบทความจะน าบทความไปเผยแพร่ในรูปแบบใด 
                   3. ความมั่นคงทางอาหารบนฐานนิเวศวัฒนธรรม ทุ่งกุลาร้องไห้ รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.ชูพักตร์ 
 สุทธิสา โดยขณะนี้ยังไม่มีแผนในการตีพิมพ์ โดยจะมีการปรับเนื้อหาบทความและจะตีพิมพ์ในวารสารที่เหมาะสม
ต่อไป 
                   4. เกลือกับการตั้งถิ่นฐานชุมชนในภาคอีสานในมิติพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมอาหาร รับผิดชอบโดย ผศ. 
ดร.อมฤต   หมวดทอง โดยมีแผนจะน าไปตีพิมพ์ในวารสารสังคมลุ่มน้ าโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

      5. เอกลักษณ์ภูมิปัญญาชุมชนในการผลิตอาหารจากผักสะทอนอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพ่ือ
ส่งเสริมสร้างสรรค์การผลิตภาพยนตร์และละครโทรทัศน์  รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.ศาสตรา เหล่าอรรคคะ  โดยขณะนี้
มีบทความที่พัฒนามาจากกงานวิจัยจ านวน 2 เรื่อง โดยน าไปเผยแพร่ ดังนี้ 



     5.1 น าไปตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ TCI 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     5.2 น าไปตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus Q3 ซึ่งขณะนี้รอการตอบรับ 
6. ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) การพัฒนาอาหารอีสานเชิงสร้างสรรค์ รับผิดชอบโดย อาจารย์ 

ดร.ฐิติศักดิ์ เวชกามา โดยจะน าไปตีพิมพ์ในวารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม  
           7. บทความเรื่องพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของพืชวงศ์ขิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

รับผิดชอบโดย รศ.ดร.สุรพล  แสนสุข ประธานในที่ประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ เรียนสอบถามอาจารย์เจ้าของ
บทความจะน าบทความไปเผยแพร่ในรูปแบบใด 
 

       ประเด็นในการพัฒนาบทความ ในป ี2566  
ที่ประชุมได้เสนอประเด็นการพัฒนาบทความ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จะเน้นยุทธศาสตร์ 3 F  
2. ประเด็นเรื่องผักที่ปรากฏในต ารายา เช่นวรรณกรรมที่ปริวรรตจากเอกสารใบลาน เช่น  

 ใบย่านางผักกาดย่า หรือผักชนิดต่างๆที่สามารถถ่ายถอดจากต ารายาในเอกสารใบลาน โดยใช้ในการรักษาโรค 
 ชนิดใดบ้าง  ทั้งนีป้ระเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับผัก สมุนไพร สามารถร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายใน เช่น คณะ 
 วิทยาศาสตร์ ในเรื่องการถ่ายถอดองคค์วามรู้ด้านสมุนไพร และคณะเภสัชศาสตร์ ในเรื่องของการวิเคราะห์ 
 องคป์ระกอบทางเคมีของผักชนิดต่างๆ ทีป่รากฏในต ารายาในเอกสารใบลาน โดยอาจมีการต่อยอดหรือมีการ 
 บูรณาการผักที่เป็นเป็นอาหารไดใ้นที่ประชุมได้เพ่ิมเติมประเด็นเกี่ยวกับผักในต ารายาในเอกสารโบราณ ดังนี้ 

2.1 อธิบายเกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารที่เป็นผักในต ารายาด้านเอกสารโบราณ  
2.2 สรรพคุณทางด้านภูมิปัญญาทีส่ามารถอธิบายได้ในเชิงเหตุผลของสรรพคุณการใช้ประโยชน์ 

3. วิจัยในเรื่องของแมลงทีป่รากฏในเรื่องลูกอีสาน โดยแมลงเป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาถูก โดยพื้นที ่
 ในภาคอีสานจะมีข้อมูลทางด้านแมลง โดยอาจจะตั้งประเด็น เรื่อง future food (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแมลง 
  หนอนฯลฯ) ฐานข้อมูลแมลงประเภทที่เป็นอาหาร รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกลือที่เป็นอาหาร เป็นต้น  
                    4. วิจัยประเด็นกบและลูกอ็อด (ฮ้วก) 

          5. วิจัยประเด็นวิถีชีวิตที่อยู่ในภูมิปัญญาอีสาน 
          6. ขอความอนุเคราะห์ให้นักวิจัยสถาบันวิจัยศิลปะฯได้เข้าร่วมในการเขียนและพัฒนาบทความวิจัย

ร่วมกับ ผศ.ดร.ตวงทิพย์  กลิ่นบุบผา เพ่ือพัฒนาบทความและมีการตีพิมพ์ในวารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม 
และมีการพัฒนาบทความสู่ฐานระดับนานาชาติต่อไป 

 
 
 
 



 
รูปแบบการด าเนินงานการจดัประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2566 

 โดยในที่ประชุมเสนอรูปแบบการด าเนินงาน ดังนี้  
          1. จัดกิจกรรมเสวนาเรื่องของ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ความท้าทายของประเด็นเรื่อง 

 Isan Foodways  
          2. แลกเปลี่ยนประเด็นความรู้กับเครือข่ายในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและจีน เพ่ือที่จะไดร้ับฟังแนวคิด 

ประเด็น Isan Foodways ในมุมมองของกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ าโขงและจีน  
                    3. แลกเปลี่ยนประเด็นความรู้เรื่อง Isan Foodways ร่วมกับภาคเอกชน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ 
ยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน และรวมไปถึงการสร้างงานให้กับชุมชนของภาคเอกชน เพ่ือให้ตรงกับยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ออกแบบ/ร่างแผนการด าเนินงานในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือที่จะ 

ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจในการน าส่งบทความเพ่ือน าเสนอ 
2. ประสานงานกับ keynote speaker ในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ าโขงและประเทศจีน ในการเข้าร่วม 

น าเสนอ/เสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประมาณ 3-4 ท่าน 
3. ควรมีการรวบรวมบทความทางวิชาการท่ัวไป โดยอาจประสานงานร่วมกับเครือข่ายที่มีการ 

ด าเนินงานด้านพืช เทคโนโลยีทางอาหาร  
4. รวบรวมองค์ความรู้เรื่องอาหารที่มีผู้น าไปใช้แล้ว เช่นพิจารณาจากโรงงานที่มจีุดเด่นในการผลิต 

อาหารและส่งต่างประทศ เป็นต้น 
5. ควรมีการของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันวิจัยในประเด็นเรื่องของพืช 

 สมุนไพร อาหาร ในฐานวรรณกรรมจากเอกสารโบราณ เป็นต้น 
 

ข้อสรุปจากประธานในที่ประชุม 
1. มอบหมายรองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ออกแบบร่างแผนการด าเนินงาน/ 

ออกแบบโปสเตอร์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ โดยให้น ามาเสนอในประชุมครั้งต่อไป 
2. ขอความอนุเคราะห์อาจารย์น าเสนอประเด็นหัวข้อบทความที่จะมีการพัฒนาฉบับ 

ภาษาไทย และจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าเสนอในระดับนานาชาติต่อไป โดยให้น ามาเสนอในประชุม
ครั้งต่อไป 

3. ประสานงานร่วมกับเครือข่ายภายใน เช่นคณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันวิจัยวลัย 
รุกขเวช หรือหน่วยงานอื่นๆในการแลกเปลี่ยนหรือพัฒนาหัวข้อบทความวิจัย-ชื่อเรื่อง   
 



      ประเด็นที่เสนอ 

  เสนอที่ประชุมได้รับทราบ  

      มติ 

  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

     วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

 - ไม่มี 

     วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 - ไม่มี 

     วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี 

     ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                    -  นางเพ็ญประภา   ไชยสงคราม  ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 
 

     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    -   นายณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์  เลขานุการคณะท างาน  
 

 


